

06/11/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Lc 14,25-33

14:25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:

14:26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

14:27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

14:28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

14:29 Kéo lỗ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:

14:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc".

14:31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chẳng?

14:32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.

14:33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

DÁM TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. (Lc 14,25)

Suy niệm: “*Có rất đông người cùng đi với Đức Giê-su*” trên con đường lên Giê-ru-sa-lem này. Nhưng “*đồng sàng dị mộng*”, cùng đi đường nhưng mỗi người đeo đuổi một mục đích; nhưng liệu có mấy ai cùng một suy nghĩ như Chúa “*quả quyết*” lên Đền Thánh để “*hoàn tất công cuộc cứu thế*” tại đó? Quả thật cũng có rất đông người tại dinh Phi-la-tô buổi sáng ngày thứ Sáu hôm đó la ó đòi đóng đinh Ngài vào thập giá. Phúc Âm thánh Gio-an cho biết số người “*đứng gần thập giá Đức Giê-su*”, đếm chưa hết mười đầu ngón tay (Ga 19,25-26). Để cảnh tỉnh đám đông đang đi theo Ngài, Chúa Giê-su cho biết những đòi hỏi gắt gao: Theo Chúa không phải hòa theo phong trào của số đông, cũng không phải để theo đuổi những mục đích thế tục; trái lại là *dám từ bỏ đến cả mạng sống*, và *dám hy sinh vác cả thập giá* để đi theo Ngài.

Mời Ban: Đi lễ, đọc kinh trong một xứ đạo đông đúc, toàn tòng xem ra dễ dàng hơn khi bạn sống giữa một môi trường đại đa số là lương dân, hoặc tệ hơn nữa trong bầu khí không thiện cảm với đạo Chúa. Chúa mời gọi bạn *dám sống trung thực* khi rất đông người quanh bạn gian lận, dối trá. Chúa mời gọi bạn *dám tôn trọng bảo vệ sự sống* bằng mọi giá trong một môi trường xã hội đang tạo điều kiện quá dễ dàng cho việc huỷ diệt thai nhi. Chúa mời gọi bạn *dám sống ngay chính* khi chung quanh bạn biết bao cám dỗ sống buông thả theo dục vọng đam mê.

Sống Lời Chúa: Dù làm bất kỳ việc gì, bạn cũng thể hiện tinh thần Tin Mừng, thực thi Tám Mối Phúc qua việc đó.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Lời Chúa là đèn soi bước chân con. Xin cho con luôn sẵn sàng bước đi theo đường lối Chúa.*